



ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว ๒๒๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว ๒๔๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรเงินดอกผลกองทุน ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานผลโครงการและกิจกรรมจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอรับเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ดำเนินงานโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านภาวะโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียนผ่านระบบ School lunch system ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และช่วยเหลือนักเรียน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ขาดแคลน ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ และสามารถนำเงินดอกผลของกองทุน ฯ ไปช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ Active Learning และการฝึกทักษะอาชีพ สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ จึงจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการ รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) หากโรงเรียนที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ขอให้ดำเนินการ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ได้จัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามแบบที่กำหนด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นหรือภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน